

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: พุธ 23 มกราคม 2562

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10283

Col.Inch: 39.70 Ad Value: 47,640

หน้า: 19(กลาง)

PRValue (x3): 142,920

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ม.อ.' ลุยตั้งทีมงานอนุรักษ์อ่าวปัตตานี

'ม.อ.' ลุยตั้งทีมงานอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ดึงภาคประชาชนเข้ามาร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศ

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าของการดูแลอนุรักษ์อ่าวปัตตานีของภาคประชาชนที่นำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวในเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้ง ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และรวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.จิตชนก ราฮิมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เชิญคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปัตตานี และตัวแทนจากภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับทางชายฝั่งและอ่าวปัตตานี เข้าร่วมแสดงหลักแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลและชายฝั่งปัตตานี ที่ห้องประชุมตึกคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และ 2.พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 โดยมาตรา 11 ในบทบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการได้ทางม.อ.ปัตตานีจึงเชิญทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและการทำงานร่วมกันในอนาคตในการเข้ามามีบริหารจัดการ

ทรัพยากรทะเล ทรัพยากรชายฝั่งและอ่าวปัตตานีเป็นปึกแผ่นและมีเป้าหมายเดียวกัน เบื้องต้นทางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปัตตานีเห็นชอบและรับหลักการที่จะดึงภาคประชาชนที่มาจากทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่งและอ่าวปัตตานี ส่วนจะถูกเสนอเป็นคณะกรรมการหรือไม่ขึ้นอยู่กับอนาคต

นายมะรอนิง สาและ หรือเจ๊ะฆูรอนิง หนึ่งในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปัตตานี กล่าวว่า แม้เคยเป็นคณะอนุกรรมการจากการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอนุฯ แต่ตามสภาพความจริงแล้วเป็นแค่ไม่ประดับ ไม่สามารถมีปากมีเสียงในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ได้โดยระยะหลังๆ กลับไม่ถูกเรียกเชิญเข้าร่วมประชุมอีกเลย จึงอยากเห็นคณะทำงานที่ทางม.อ.ปัตตานีพยายามให้มีขึ้นเป็นตัวแทนที่มาจากทุกภาคส่วนที่มีจิตใจรักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและอ่าวปัตตานีจริง มันถึงจะเห็นผลจริง รับฟังเสียงสะท้อนชาวประมงจริง ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำการแก้ไขปัญหาดังจุด เพราะที่ผ่านมาหลายโครงการที่นำไปสู่ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรงและทางอ้อม สุดท้ายปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ชาวบ้านชาวประมงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้